



Bản Tin Mục Vụ  
Giáo Xứ

# Sao Mai

130/54 Nghĩa Phát, P.7  
Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: 3864 3353

Email: dinh\_van\_vang1947@yahoo.com



## NỘI DUNG

### BẢN TIN SAO MAI SỐ 145.- THÁNG 07/2019

- I.LÁ THƯ LM CXỨ TH 07/2019:** MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI - CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH.  
**II.HUẤN LUYỆN NHÂN BẢN TH 07/2019:** GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TỐT GIỮA ĐỜI THƯỜNG.  
**III.MỤC VỤ HNGĐ TH 07/2019:** GIÁO DỤC LÒNG HIẾU THẢO CHO CON CÁI.  
**IV.HIỆP SỐNG TM TH 07/2019:** CN 14 TN C; CN 15 TN C; CN 16 TN C; CN 17 TN C.  
**V.TRANG MỤC VỤ TH 07/2019:** MV THIẾU NHI- MV GIỚI TRẺ- MV GIA ĐÌNH- MV CARITAS.  
**VI.THÔNG TIN GIÁO XỨ TH 07/2019.**

## SINH HOẠT GIÁO XỨ

### **SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC TẠI NTSM**

**Thánh Lễ CN:** 05g00-07g00-17g00.

**Thánh Lễ N Thường:** 5g00 – 17g30

**Chiều thứ Năm:** 17g30 Lễ TN

**Chiều thứ Sáu:** 18g00: Châu T Thế.

**TUẦN ĐẦU THÁNG: BUỔI CHIỀU:**

Sau lễ CN: MV Giới Trẻ châu TT.

Sau lễ T Hai: CBMCG sinh hoạt.

Sau lễ T Ba: HDGD Đaminh s hoạt.

Sau lễ T Tư: Hiệp Sống TM chung

Sau lễ T Năm: Giờ Thánh TNTT.

Trước lễ T Sáu: Đàng TG-GĐPTTT:

Giờ Thánh "Cùng Mẹ Thờ Chúa"

Sau lễ T Bảy: Bác Ái HHTM sinh hoạt.

Sau lễ chiều Thứ Tư tuần II: Đọc kinh Nhà Chờ PS

**LỊCH GIẢI TÔI:** Trong Giờ Châu sau lễ chiều Thứ Sáu tại NT:

**LỊCH RỬA TÔI TRẺ EM:** 8g15 CN

Đầu Tháng - Cha mẹ cần góp số GĐCG trước mấy ngày.

**LỄ AN TÁNG :** Cử hành 05g00 sáng các ngày trong tuần

**LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG – DỰ BI**

**HÔN NHÂN :** Liên hệ với LM

Chính Xứ trước 6 tháng để học

GL Dự Tòng, Trước 3 tháng học

GL Hôn Nhân và tiến hành thủ

tục Hôn Phôi.

**GIỜ LÀM VIỆC : VĂN PHÒNG HĐ**

**MVGX SM làm việc:**

Sáng từ 09g30 đến 11g30

Chiều từ 16g00 đến 18g30

## I. LÁ THƯ LM CHÍNH XỨ THÁNG 07/2019

### MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH CỦA NGƯỜI TÍN HỮU

**1. LỜI CHÚA: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)**

#### 2. CÂU CHUYỆN:

Tại một viện bài phung giữa rừng già miền Amazone, có một người đàn bà mới nhìn qua ai cũng thấy rất tội nghiệp đáng thương. Từ nhiều năm qua, vì bị phong cùi, bà bị chồng con bỏ rơi, bà sống đơn độc trong một túp lều gỗ, mặt mũi đã bị đục khoét đến độ không còn hình tượng con người nữa.

Chân phước MAR-CHEL-LO đến thăm viếng mang cho bà vài món quà và hỏi :

- Bà làm gì trong suốt một ngày dài? Có ai đến thăm bà không?

- Tôi sống một mình. Tôi không còn làm được gì nữa: tay chân bại liệt, mắt lại không thể nhìn thấy gì nữa.

Ngài hỏi tiếp: “Vậy chắc bà cảm thấy cô đơn và buồn chán lắm phải không?”

- Thưa ngài, không. Tôi cô độc thì có, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn hoặc bị bỏ rơi, bởi vì tôi cầu nguyện suốt ngày và tôi cảm thấy có Chúa luôn ở bên tôi và ở trong tôi.

Ngạc nhiên về lòng tin của người đàn bà, ngài lại hỏi: “Thế bà cầu nguyện cho ai?”

Người đàn bà như mở to đôi mắt mù lòa và nói:

- Tôi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ. Tôi cầu nguyện cho những người bệnh phong cùi đang bị bỏ rơi, cho các trẻ mồ côi, cho hết những ai đã ủng hộ tiền cho trung tâm bài phung này.

Mar-chel-lo ngắt lời bà: « Thế bà không cầu nguyện cho bản thân sao? »

Với một nụ cười rạng rỡ trên môi, người đàn bà quả quyết:

- Tôi chỉ cầu nguyện cho những người khác mà thôi, bởi vì khi người khác được hạnh phúc, thì chính tôi cũng sẽ được hạnh phúc.

#### 3. SUY NIỆM:

1) THẾ NÀO LÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ HÌNH ?:

Giả hình tức là hình giả hay hình nộm chứ không phải là người thật. Đó là lối sống xấu xa gian ác nhưng được che đậy bằng những việc đạo đức hình thức bề ngoài. Đức Giê-su phê bình các người biệt phái là bọn đạo đức giả, bề ngoài trắng sạch, nhưng trong đầy giòi bọ tanh hôi. Họ làm các việc đạo đức theo Luật Mô-sê dạy như: cầu nguyện, bố thí và ăn chay không vì lòng yêu mến Thiên Chúa mà chỉ để người ta xem thấy và ca tụng họ thánh thiện đạo đức.

2) THẾ NÀO LÀ LỐI SỐNG THÁNH THIỆN CỦA NGƯỜI TÍN HỮU?:

- Sống thánh thiện chính là nhờ ơn Chúa giúp để loại trừ các thói hư, học sống theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giê-su, chu toàn bổn phận với lòng yêu mến Thiên Chúa, làm chứng cho Chúa bằng việc thực thi bác ái như lời Chúa: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

- Nói cách khác: Người thánh thiện thực sự là người có đức tin, nhìn thấy *Chúa đang bị khinh dể và bị bỏ rơi* nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, để *sống vì và sống cho* người khác, lấy *hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình như người đàn bà mù trong câu chuyện trên*.

#### 4. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Cha nhân từ. Xin cho mỗi tín hữu chúng con luôn sống kết hiệp với Cha bằng lời cầu nguyện, bằng việc chu toàn các việc bổn phận đối với gia đình, xã hội và cộng đoàn Hội Thánh. Xin cho chúng con biết năng nghĩ đến người khác và chia sẻ phục vụ tha nhân nhất là những người bệnh tật bất hạnh, để nên chứng nhân của Chúa Giê-su trước người đời. - AMEN.

Làm tại Sao mai ngày 28/06/2019.

**LM Chính Xứ Sao Mai  
Đa-minh ĐINH VĂN VĂNG**

## II. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 07/2019

### GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TỐT GIỮA ĐỜI THƯỜNG

**1. LỜI CHÚA:** «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là đã làm cho chính Ta vậy» (Mt 25,40).

#### **2. CÂU CHUYỆN : PHẦN THƯỜNG CỦA MỘT LY SỮA**

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy trong túi chỉ còn một hào mà bụng lại đang đói, cậu định sẽ sang quán ăn gần nhà xin một bữa ăn miễn phí. Chị chủ quán xinh đẹp liền ra hỏi xem cậu cần gì ? Thay vì mở miệng xin một bữa ăn như dự tính, cậu lại mở miệng xin một ly nước nóng. Người phụ nữ đoán chừng cậu bé đang đói nên đã mang ra một ly sữa lớn thay vì nước uống. Cậu bé ngồi xuống và nhấp từng ngụm sữa. Uống xong cậu hỏi: « Cháu phải trả cho cô bao nhiêu tiền ạ ? »

Người phụ nữ trả lời: « Cháu không phải trả cô gì cả. Mẹ cô đã dạy là không bao giờ được đòi tiền trả cho lòng tốt của mình».

Cậu bé cảm kích đáp: «Cháu rất biết ơn cô và cháu sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của cô».

Khi ra về cậu cảm thấy khỏe hơn và niềm tin vào lòng tốt của con người cũng gia tăng thêm.

Nhiều năm sau người phụ nữ chủ quán kia bị ốm nặng. Các bác sĩ ở bệnh viện địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà lên bệnh viện thành phố lớn để được các chuyên gia chữa trị cho căn bệnh nặng của bà. Tiến sĩ HO-WARD KEL-LY đã được mời đến hội chẩn. Khi nghe tên thị trấn của bệnh nhân, một tia sáng đã bừng lên trong lòng. Ông vội khoác chiếc áo choàng và đi nhanh đến bệnh viện và nhận ra ngay bệnh nhân đó chính là ân nhân năm xưa. Ông quyết dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và nỗ lực của ông đã được đền đáp bằng việc bệnh nhân được chữa khỏi bệnh. Sau đó tiến sĩ Howard Kell yêu cầu phòng y vụ chuyển cho ông giấy hoá đơn viện phí của bệnh nhân và ông đã viết mấy chữ bên lề của tờ biên lai tính tiền trước khi chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nghĩ chắc tiền chi phí sẽ rất lớn mà bà sẽ phải chi trả đến hết đời mới hết. Nhưng đột nhiên có mấy hàng chữ bên lề biên lai khiến bà chú ý và bà đã đọc được như sau: « Trị Giá Hóa Đơn = Một Ly Sữa ». Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelly.

#### **3. SUY NIỆM:**

Lòng tốt xem ra mỗi ngày một hiếm hoi, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống xã hội hôm nay và mọi người đều khen ngợi tán dương những ai có lòng tốt. Lòng tốt giống như hạt giống được gieo hôm nay và mai sau sẽ phát sinh hoa trái tốt đẹp ngay cả cho người gieo trồng.

Dĩ nhiên khi thể hiện lòng tốt, có lẽ ít người trong chúng ta hy vọng sẽ được đền ơn đáp nghĩa sau này. Tuy nhiên cuộc sống vẫn luôn theo quy luật tự nhiên: "Gieo giống nào gặt giống đó".- "Ở hiền gặp lành". – "Gieo gió gặt bão"...

Điều quan trọng là mỗi người chúng ta cần ý thức rằng: Lòng tốt sẽ biến chúng ta trở thành người tốt và mỗi ngày cần làm nhiều việc tốt trong cách suy nghĩ nói năng và hành động. Chính lòng tốt sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc. Một người có lòng tốt sẽ luôn quên mình để nghĩ đến người khác, sẵn sàng cảm thông tha thứ lỗi lầm cho anh em; Luôn biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tha nhân như lời dạy của thánh Phao-lô: "Vui với người vui, khóc với người khóc" (Rm 12,15).

Một người luôn biết chia sẻ và quảng đại cho đi sẽ được Chúa ban ơn dồi dào ân sủng như Chúa Giê-su đã dạy: "Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại: Người sẽ đong cho anh em đầy đủ lượng đã dẫn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy!" (Lc 6,38). Hôm nay chúng ta hãy luôn ghi nhớ và thực hành lời Chúa: "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35).

**4. LỜI CẦU:** Hát bài "Đâu có tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời..."

**LM ĐAN VINH - HHTM**

### III. MỤC VỤ GIA ĐÌNH TH 07/2019: GIÁO DỤC LÒNG HIẾU THẢO CHO CON CÁI

**1. LỜI CHÚA: Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. (Hc 3,3).**

#### **2. CÂU CHUYỆN:**

Một chàng thanh niên nộp đơn xin làm giám đốc quản trị của một công ty lớn. Viên Tổng giám đốc công ty trực tiếp phỏng vấn. Thấy học bạ của anh ta từ nhỏ tới lớn năm nào cũng được xếp vào loại giỏi và xuất sắc liền hỏi "Từ nhỏ đến lớn anh đã nhận được bao nhiêu học bổng?" Anh ta đáp "Thưa ngài, tôi không nhận được bất cứ một học bổng nào". Viên Tổng giám đốc lại hỏi: "Thế thì cha anh phải trả học phí hằng năm cho anh?" Chàng thanh niên đáp "Cha tôi mất khi tôi mới được một tuổi. Mẹ tôi mới là người đứng ra trả học phí cho tôi". Khi được hỏi về nghề nghiệp của bà mẹ, anh ta đáp "Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo thuê cho khách hàng". Viên giám đốc yêu cầu anh ta giơ hai bàn tay của anh cho ông xem. Thấy hai bàn tay của anh trắng trẻo mịn màng liền hỏi anh có bao giờ giúp mẹ giặt áo quần cho khách chưa và nghe anh trả lời: "Chưa bao giờ. Mẹ tôi chỉ yêu cầu tôi phải chuyên cần học tập. Đàng khác bà giặt ủi áo quần nhanh hơn tôi". Sau đó, viên Tổng giám đốc yêu cầu anh về nhà lau sạch đôi bàn tay của mẹ rồi hôm sau phải đến báo cáo việc làm này.

Hôm sau, khi viên Tổng giám đốc thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trên đôi mắt thâm quầng của anh liền hỏi "Anh hãy cho biết cảm tưởng khi rửa tay cho mẹ?" Anh đáp: "Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấm thía về công ơn trời bể của mẹ tôi; vì nếu không có mẹ, chắc chắn tôi sẽ không có được kết quả học tập như hiện nay. Thứ hai, qua việc giúp mẹ giặt quần áo, tôi cảm nghiệm việc giặt quần áo mẹ tôi đã làm trong nhiều năm qua thật không dễ chút nào. Thứ ba, tôi ý thức mình phải làm gì để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục mà mẹ đã làm vì yêu thương tôi". Bấy giờ ông Tổng giám đốc liền nói: "Anh đã đáp ứng đúng theo yêu cầu mà một giám đốc quản trị phải có. Tôi muốn tuyển dụng một con người có lòng biết ơn các nhân viên dưới quyền, kiên nhẫn chịu đựng thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được trao, và nhất là phải làm việc vì ích lợi của công ty hơn chỉ vì lợi ích riêng của mình. Tôi tuyên bố anh được nhận làm giám đốc quản trị của công ty chúng tôi".

#### **3. SUY NIỆM**

Một số cha mẹ khi gặp nhau thường hay than phiền về việc con cái thờ ơ với gia đình, thiếu lòng hiếu kính và có khi còn tỏ ra "bất hiếu" với cha mẹ. Nhưng người lớn cũng cần phải xét lại về trách nhiệm giáo dục con cái của mình. Vì lòng hiếu thảo không phải là đức tính tự nhiên nhưng phải nhờ được giáo dục ngay từ bé mới hình thành được. Sau đây là một số gợi ý:

**1) Đứng cương chiều con thái quá:** Ngày nay khi kinh tế gia đình thăng tiến thì việc cha mẹ lo cho con cái có một cuộc sống no đủ sung túc là điều hợp lý. Tuy nhiên nếu cha mẹ cho con mặc sức ăn chơi và không đòi chúng cộng tác làm việc nhà thì cần phải xét lại. Vì sự cưng chiều thái quá sẽ hình thành tâm lý ỷ lại, lười biếng và lạm dụng tình thương nơi chúng.

**2) Hãy dạy con hiếu thảo bằng các việc cụ thể:** Chẳng hạn khi con còn bé, cha mẹ phải dạy con biết nói "cám ơn, xin lỗi", biết "mời cơm" ông bà cha mẹ, biết vâng lời, năng nói câu: "Con yêu bố, yêu mẹ nhất trên đời"... Khi chúng sai lỗi cha mẹ phải uốn nắn sửa dạy để vào khuôn phép. Khi con lớn khôn, cha mẹ phải tập cho chúng ngoài việc học hành còn biết giúp cha mẹ làm các việc nhà như: quét nhà, lau chùi bàn ghế. Sau bữa cơm, biết thu dọn chén đĩa từ bàn ăn xuống bồn rửa và cùng rửa chén bát với anh chị em hay người giúp việc. Những việc làm trên dần dần hình thành thói quen làm việc nhà. Ngay cả khi nhà có mướn người giúp việc, cha mẹ cũng đừng bắt người giúp việc phải làm mọi công việc cho xứng với đồng lương, nhưng vẫn đòi con cái cộng tác để giáo dục lòng hiếu thảo và giúp con hình thành nhân cách.

**3) Hãy giáo dục con cái bằng lời nói và bằng gương sáng:** Một điều quan trọng là cha mẹ phải nêu gương sáng hiếu thảo qua cách ứng xử đối với ông bà nội ngoại. Nếu ông bà ở xa thì năng gọi điện hỏi thăm, mau mắn đến giúp khi ông bà đau ốm hay có việc cần nhờ cậy... Nếu ông bà sống chung nhà thì cha mẹ phải quan tâm giặt giũ quần áo, cơm bưng nước rót,

dọn giường ngủ, đối xử lễ phép. Nếu ông bà mất sớm thì cha mẹ phải lập bàn kính nhớ có di ảnh ông bà và năng cầu nguyện cho ông bà. Chính cách đối xử hiếu thảo của cha mẹ với ông bà sẽ gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí con cái và biết tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ.

**4) Sóng trước vỡ đầu sóng sau vỡ đố:** Ngày nay một số người lớn thường lơ là, lảng tránh, so đo tính toán, coi cha mẹ như một gánh nặng để đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng cho nhau. Nên nhớ rằng "Sóng trước vỡ đầu, sóng sau vỡ đố" là một quy luật tất yếu: Sau này khi lớn lên con cái cũng sẽ đối xử với cha mẹ theo cách cha mẹ đối xử với ông bà.

#### **4. LỜI CẦU:**

Lạy Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ chúng con biết áp dụng các phương pháp tâm lý sư phạm để giáo dục con cái ý thức trách nhiệm lo cho gia đình, để nên con thảo của Chúa Cha và nên chứng nhân tình thương của Chúa trước mặt người đời.- A-MEN.

**LM ĐAN VINH - HHTM**

### **III. HIỆP SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 07/2019**

#### **CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C**

**Tuần lễ từ 07/07 đến 13/07/2019 – Lc 10,1-12.17-20.**

#### **NHỮNG CHỈ THỊ TRUYỀN GIÁO**

- LỜI CHÚA: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về" (Lc 10,2):

- Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Đức Giê-su đã căn dặn họ phải ăn ở hiền lành như con chiên và sống đơn giản. Như vậy, một cuộc sống siêu thoát, không lệ thuộc vào của cải đời này, không phí thời giờ vào những chuyện không đâu, trông cậy vào Chúa quan phòng, khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ của tha nhân về nhà ở, cơm ăn... Tôn trọng tự do của người khác và chấp nhận có thể bị người đời xua đuổi... đó chính là những điều mà những ai muốn làm tông đồ cần thực hiện. Hiện nay dân số Á châu chiếm gần hai phần ba thế giới. Nhưng số người nhận biết Chúa chưa được 3 phần trăm. Là thành phần của Hội thánh, chúng ta cũng phải chu toàn sứ mạng Tông đồ. Sống đạo là sống sức sống của Chúa và truyền đạo là truyền sức sống ấy cho những tha nhân.

- LẠY CHÚA GIÊ-SU, Xưa Chúa đã sai các môn đệ đi truyền giáo trong tư thế nhẹ nhàng và thanh thoát, không dựa vào thế lực của tiền bạc hay các phương tiện vật chất. Nay xin Chúa cũng cho chúng con biết chia sẻ Tin mừng với niềm vui của người Mục tử khi tìm thấy con chiên lạc. Xin giúp chúng con biết lau khô những giọt lệ của bao người đang đau khổ cả về thể xác và tinh thần.-Amen.

#### **CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C**

**Tuần lễ từ 14/07 đến 20/07/2019.- Lc 10,25-37.**

#### **AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI ?**

**-LỜI CHÚA : "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy" (Lc 10,37b).**

-Trong dụ ngôn người Samari tốt lành, Đức Giê-su đã nêu ra ba cách ứng xử đối với người gặp nạn của Tư tế, thầy Lêvi và người Samari để mời gọi chúng ta sống sao cho đẹp lòng Chúa.

Có lẽ vị Tư tế và thầy Lêvi gặp nạn nhân đều nghĩ người này đã chết, nên không dám đụng vào để khỏi bị nhơ uế hoặc sợ gặp nguy hiểm bị kẻ cướp tấn công, nên đã làm lơ. Còn người Samari khi thấy nạn nhân, đã bắt chấp hiểm nguy, không ngại tốn phí để tích cực giúp đỡ nạn nhân hết khả năng của mình. Đức Giê-su muốn dạy chúng ta bài học về một tình yêu mở rộng là giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Tình yêu không phớt lờ, nhưng biết dừng lại để phục vụ.

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho mắt chúng con thấy được nỗi đau khổ trong ánh mắt của kẻ khác. Xin cho tai chúng con biết mở ra để nghe được tiếng khóc của kẻ khác. Xin cho chúng con biết động lòng thương xót hết những ai đang bị khốn khó, đặc biệt những người đang sống bên cạnh chúng con và tận tình giúp đỡ họ.- Amen.

**CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C**  
**Tuần lễ từ 21/07 đến 27/07/2019.- Lc 10,38-42**

**CẦU NGUYỆN LÀ TÂM SỰ VỚI CHÚA**

**-LỜI CHÚA: "Cô Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ" (Lc 10,39-40).**

-Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thống nhất đời sống: Trong một ngày, chúng ta thường chỉ dành một ít giờ phút cho việc cầu nguyện dâng lễ, còn phần lớn thời gian còn lại trong ngày, chúng ta dành cho các sinh hoạt khác. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể biến mọi sinh hoạt đời thường như: ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, làm việc... kia trở thành một lời cầu nguyện liên li, bằng việc dâng ngày vào buổi sáng khi vừa thức giấc, bằng một lời nguyện vắn tắt dâng lên Chúa trước mỗi công việc. Nhờ đó, chúng ta sẽ biến những việc ấy trở thành lễ vật hy sinh, hiệp với lễ vật cao trọng là Mình Máu Chúa Giê-su được dâng trên bàn thờ mỗi ngày.

-LẠY CHÚA GIÊ-SU. Khi con bị bao vây bởi những tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây tĩnh lặng bên Chúa. Ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả cuộc sống của con, để chúng con có thể cầu nguyện không ngừng như lời thánh Phaolô: "Dù anh em ăn, dù anh em ngủ, dù anh em làm việc. Anh em hãy làm mọi việc để tôn vinh Chúa". - Amen.

**CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C**  
**Tuần lễ từ 28/07 đến 03/08/2019.- Lc 11,1-13.**

**CẦU NGUYỆN BẰNG KINH LẠY CHA**

**-LỜI CHÚA: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" (Lc 11,9).**

-Hôm nay Đức Giê-su mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc rằng Chúa sẽ ban ta. hiên Chúa là Cha, nhưng Người không nuông chiều con cái. Trái lại Người đòi chúng ta phải tuân theo các quy luật thiên nhiên: Học tập chăm chỉ sẽ thi đậu, uống thuốc đúng liều lượng theo toa bác sĩ thì sẽ khỏi bệnh, làm việc theo đúng phương pháp khoa học thì sẽ thành công... Trừ một ít trường hợp cần thiết để ban ơn cứu độ thì Người mới làm phép lạ (x Mt 5,45b).

Noi gương Đức Giê-su xưa đã cầu nguyện trước giờ tử nạn : "Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mt 26,39). Vì chỉ Thiên Chúa mới biết rõ điều nào tốt hơn cho ta. Ta cần ý thức rằng: khi cầu xin là ta đã được Chúa thương nhận lời rồi. Nhưng Người lại ban ơn khác với điều ta nghĩ. Cần ý thức các biến cố xảy tới cho ta đều đem lại ích lợi cho phần rỗi đời đời của ta.

-LẠY CHÚA GIÊ-SU. Con chưa cảm nghiệm được giá trị của lời cầu nguyện và thường chán ngại dự lễ đọc kinh. Xin cho con luôn sống với tâm tình của một người con hiếu thảo năng nghe lời Cha và xin vâng thánh ý Cha, và không bao giờ lạm dụng lòng tốt của Cha. Amen.

**IV. THÔNG TIN MỤC VỤ GX SAO MAI THÁNG 07/2019**

**1.MỤC VỤ THIẾU NHI:**

- **Về việc dự lễ chiều hằng ngày:** Trong dịp hè này, đề nghị các phụ huynh động viên con em dự thánh lễ chiều hằng ngày. Mục Vụ Thiếu nhi sẽ tổ chức phát vé thi đua dự lễ cho các em và phát thưởng chăm ngoan dự lễ hằng ngày vào đầu năm học giáo lý mới.

- **Công tác bác ái:** Vào tối 29/06/2019, cha phó Giu-se đã dẫn đầu đoàn bác ái của Mục Vụ Thiếu Nhi phát động quyên góp trong mùa chay 2019. Năm nay đoàn đến thăm chia sẻ tại Huyện Tri Tôn – An Giang với 3 địa điểm như sau:

- \* Trước tiên đến thăm tặng quà cho các cha thuộc nhà hưu giáo phận Long Xuyên.
- \* Rồi thăm giáo điểm Chi Lăng đồng bào Khờ-me gp Long Xuyên, sát biên giới Cam-pu-chia.
- \* Sau cùng thăm bà con nghèo lương giáo gần một ngôi chùa Khờ-me.

Các phần quà chia sẻ kỳ này gồm nhu yếu phẩm cơ bản tổng cộng 140 triệu.

Xin Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân đã đóng góp và hỗ trợ chuyển công tác bác ái này.

## 2. MỤC VỤ CARITAS:

**1) Công tác:** Phụ trách nấu cơm 8 ngày trong tháng 06/2019 cho bệnh nhân Mái ấm Ca-ri-tas Giáo Hạt Chí Hòa gần nhà thờ Sao Mai.

**2) Sinh hoạt:** \* Ngày 13/6/2019 Mừng Bổn mạng Cha An-tôn Nguyễn Đình Thực, Ông An-tôn Hồng Thái Y là ân nhân Mái ấm Caritas Hạt Chí Hòa.

\* Ngày 24/06/2019 Mừng Bổn mạng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến Chính Xứ Nam Thái. \* Ngày 29/06/2019 Mừng Bổn mạng Cha PhaoLo Nguyễn Thực, Chính Xứ An-tôn Mừng Bổn mạng Cha PhaoLo Nguyễn Đường, Phó Giám đốc Caritas VN, Cha PhaoLo Nguyễn Hữu Thiện, Phụ Tá TGH Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP/SG.

**3) Tĩnh tâm:** Ngày 14/15/07/2019 mời các thành viên Caritas tham dự khóa tĩnh tâm tại Dòng Xi-tô Thủ Đức.

**4) Về Bệnh nhân Mổ Hàm ếch :** Sơ Ngọc Hoa đã liên hệ xin được 100 suất cơm trưa tại Gx Tân Sa Châu cho các bệnh nhân Mổ Hàm Ếch, đề nghị các thành viên Ca-ri-tas làm công tác mang cơm cho các bệnh nhân tại bệnh viện 1A Lý Thường Kiệt, P7, QTB , Tp HCM

Đăng ký tĩnh tâm và làm công tác phục vụ bệnh nhân nơi Chi **Hoàng Nhiều số 0983043997.**

### 5) Về Mái Ấm Ca-ri-tas:

Sau một thời gian Bảng treo trước Mái ấm Caritas Hạt Chí Hòa bị hạ xuống, đến nay đã được Mặt trận Tổ Quốc Quận Tân Bình và MTTQ P7 thống nhất với UBND cho treo lại, để các bệnh nhân vùng sâu, vùng xa dễ tìm đến Mái ấm Caritas theo địa chỉ 87/22/3 đường Bành Văn Trân, P7, Quận Tân Bình, TP HCM.

## 3. MỤC VỤ GIỚI TRẺ:

- **Tháng 06/2019** vừa qua, thánh lễ Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ đã được tổ chức vào 19g30 thứ Bảy 22/06/2019 do cha Bảo Vinh dòng Chúa Cứu Thế chủ tế. Sĩ số tham dự thánh lễ và sinh hoạt sau lễ tại nhà SHMV được trên 100 người.

- **Thánh lễ Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ tháng 07/2019** sắp tới sẽ được cử hành hồi 19g30 Thứ Bảy 27/07/2019 tại nhà thờ Sao Mai, do cha HỒNG PHƯỚC dòng Chúa Cứu Thế chủ lễ.

Mời các thành viên Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ động viên các thành viên, các Trùm Đặc Trách Giới Trẻ các Giáo Họ và động viên các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 30 dự. Đại Diện MVGT GX hiện nay là anh **Hieronimo Nguyễn đức Vĩnh (ĐT: 0976 930 634).**

## 4. MỤC VỤ GIA ĐÌNH:

Trong tháng 7, ban đại diện MVGD sẽ tiến hành các sinh hoạt sau:

- Tiếp tục cộng tác cùng cộng đoàn Gia Đình Cùng Theo Chúa tổ chức Khóa tĩnh tâm chủ đề: **"Sống và Chia sẻ niềm vui Giê-su"** vào các buổi tối thứ Năm tại Nhà Sinh Hoạt Mục Vụ giáo xứ Sao Mai. Khóa học sẽ kết thúc ngày 18/07/2019.

- Cộng tác cùng ban Mục vụ Giới trẻ tổ chức Thánh Lễ dành cho giới trẻ và gia đình trẻ vào thứ 7 cuối tháng. Thánh Lễ Giới Trẻ tháng 07 vào hồi 19g30 ngày 27/07/2019 tại nhà thờ Sao Mai. do cha HỒNG PHƯỚC dòng Chúa Cứu Thế chủ lễ. **Đề tài: "Vai trò của tiền bạc trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình".**

Đại diện ban MV Gia Đình là anh **Giuse Phạm phú Cường (ĐT: 0908 841 328) và Chị Maria Huỳnh Hồng Hạnh (ĐT: 0908 633 537).**

## VI. THÔNG TIN THÁNG 07/2019

**1. Công tác bác ái:** Để chuẩn bị mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Tâm Chúa Giê-su, Xứ Đoàn Gia đình Phạt Tạ TT Sao Mai (Hạt Chí Hòa) đã tổ chức một chuyến đi cộng tác thăm và tặng quà cho các Gia đình bệnh nhân HIV/AIDS và các cháu cô nhi...tại Mái Ấm Mai Hòa (Củ Chi-thuộc GP Phú Cường). Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt được hơn 50 triệu đồng. Xin cảm ơn các ân nhân và các thành viên đã nhiệt tình đóng góp và hỗ trợ cho công việc tốt đẹp này.

**2. Góp quỹ tương trợ linh mục:** vào tháng 06 kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, theo thông lệ hằng năm, giáo xứ Sao Mai đã bỏ thùng góp quỹ tương trợ linh mục hưu dưỡng và bị đau nặng. Năm nay số tiền thu được một phần sẽ gửi về Tòa Tổng Giám Mục. Số còn lại GX sẽ đi thăm và tặng quà cho 20 linh mục hưu dưỡng tại nhà hưu Chí Hòa. Đề nghị các mạnh thường

quân góp thêm tại văn phòng HĐMV GX hoặc qua ông Trùm Bình, phó Ban Thường Vụ Đặc Trách Tài Sản GX, từ nay đến cuối tháng 07/2019 để Hội Đồng Mục Vụ sẽ cử đại diện đi làm công tác thăm viếng nhà hưu LM vào dịp trước lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08/2019) của Giáo xứ.

**3. Thánh lễ kính Đức Mẹ Fa-ti-ma:** Ngày thứ Bảy 13 tháng 07 năm 2019, gx Sao Mai sẽ tổ chức đọc kinh Mân Côi hồi 11g15 và Thánh Lễ hồi 12g00. Mời cộng đoàn tham dự để thực thi 3 mệnh lệnh Fa-ti-ma.

**4. Tin buồn:** Trong Tháng 06/2019 vừa qua, Chúa đã gọi Ông Trùm GIUSE Nguyễn Hoài THANH, thọ 62 tuổi, thuộc Giáo Họ Phao lô, và Ông GIUSE Ngô Đức VƯỢNG, thọ 65 tuổi, thuộc Giáo Họ Giuse về với Chúa. Xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa 2 Linh hồn GIUSE sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

**TRUYỀN THÔNG SAO MAI**